
sþ. 455. Fyrirspurn [277. mál]
til viðskiptaráðherra um afurðalán í sjávarútvegi.

Frá Skúla Alexanderssyni.

Hver var ástæða þess að bankar veittu ekki lán út á sjávarafurðir frá 1. til 30. janúar í
ár?


